

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  
สรุปคำเทศนาของ อาจารย์ วิศรุต จินดารัตน์  
(ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายศาสนกิจและคนตรี)  
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2551 เวลา 08.00 - 08.50 น.  
ณ ห้องประชุม 130 ปี

\*\*\*\*\*

**หัวข้อ :** ตำแหน่งและหน้าที่

**พระวจนะ :** มัทธิว 20:20-28 ... ขณะนั้นมารดาของบุตรแห่งเศเบดี พาบุตรทั้งสองมาเฝ้าพระองค์กราบไหว้ทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์ พระองค์จึงทรงถามนางนั้นว่า "ท่านปรารถนาอะไร" นางทูลว่า "ขอพระองค์รับสั่งตั้งให้บุตรของข้าพระองค์สองคนนี้ นั่งในราชอาณาจักรของพระองค์เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่ง เบื้องซ้ายคนหนึ่ง" แต่พระเยซูตรัสตอบว่า "ที่ท่านทั้งสองขอนั้นท่านไม่เข้าใจ ด้วยซึ่งเราจะตั้งนั้นท่านจะตั้งได้หรือ" เขาทูลว่า "ได้พระเจ้าข้า" พระองค์ตรัสกับเขาว่า "ท่านทั้งหลายจะตั้งด้วยของเราเป็นแน่ แต่ซึ่งจะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้น ไม่ใช่พนักงานของเราที่จะจัดให้ แต่พระบิดาของเราได้ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้น" เมื่อสาวกสิบคนนั้นได้ยินแล้ว ก็มีความขุ่นเคืองพี่น้องสองคนนั้น พระเยซูทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่า "ท่านทั้งหลายรู้ถือว่าผู้ครองของคนต่างชาติ ย่อมเป็นเจ้าเหนือเขา และผู้ใหญ่อันหนึ่งก็ใช้อำนาจบังคับ แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลาย ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้น ผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัคของพวกท่าน อย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก"...

**เนื้อหา :** อริสโตเติล ปราชญ์ชาวกรีก พูดไว้ว่า ..เกียรติยศ ศักดิ์ศรีไม่จำเป็นว่าคุณจะมีชื่อเสียงหรือไม่ แต่สำคัญที่สุดว่าคุณสมควรจะได้รับหรือไม่? (Dignity doesn't consist in possessing honours but in deserving them).. จากพระธรรมข้างต้น เป็นเรื่องราวของแม่ที่พาลูกมาเฝ้าพระเยซูคริสต์ เพื่อขอตำแหน่งพิเศษให้กับลูก และฝากเนื้อฝากตัวไว้กับพระเยซูคริสต์ (mother request) ทำให้สาวกหมั่นไส้แม่กับลูก 2 คน พระเยซูทรงสอนว่า ขอมทำหน้าที่ผู้รับใช้ อำนาจมิได้มีไว้เพื่อตอบสนองตนเองแต่เพื่อใช้ในพันธบริการ (using people serving people) ในโรม 13:7 ...ท่านจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาคควรจะได้รับ จงเสียส่วยสาอากรตามที่ควร เสียภาษีตามที่ควร ความยำเกรงควรแก่ผู้ใด จงยำเกรงผู้นั้น จงให้เกียรติยศแก่ผู้ใดที่ควรจะได้รับ...

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร  
สรุปคำเทศนาโดย รุ่งนภา นิตยภูมิ (ครูงานศาสนกิจ)